



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

20 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 20 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,129 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,353,062 ราย รักษาหายเพิ่ม 6,978 ราย รักษาหายสะสม 2,248,341 ราย ยังรักษาอยู่ 82,734 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย เสียชีวิตสะสม 21,987 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 338,804,564 (+3,179,275) ราย เสียชีวิต 5,581,835 (+7,920) ราย รักษาหาย 272,534,712 (+1,574,709) ราย

**ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เตือนโควิดยังไม่ใกล้จืดจาง/ เผยไม่มีหลักฐานเด็กหรือวัยรุ่นต้องฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น สหรัฐฯ พบ 1 ใน 5 ของประชากรติดโควิด 19 แล้ว เยอรมนี ผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้นมากกว่า 100,000 คนภายในวันเดียว สูงเป็นสถิติใหม่ อินเดีย พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่มากกว่า 280,000 ราย ปากีสถาน ทดลองใช้ยาสมุนไพรจีนรักษาโควิด 19 ได้ผลดี ออสเตรเลีย พบคนร้ายบุกปล้นชุดตรวจแอนติเจน 42,000 ชุดจากคลังสินค้าในซิดนีย์ ญี่ปุ่น หลายจังหวัดเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน ฮองกง สั่งกำจัดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า 2,000 ตัวในร้านขายสัตว์เลี้ยงแห่งหนึ่ง หลังตรวจพบแอมสเตอร์ 11 ตัวติดโควิด เวียดนาม พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนในชุมชน 3 รายแรกของประเทศ แอฟริกาใต้ พบว่าเชื้อโอมิครอนลดความรุนแรงของโรคลง และทำให้มีภูมิคุ้มกันต้านเชื้อเดลตา

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. เตรียมประชุมปรับมาตรการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวหุ้น, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก., สำนักข่าวอิศรา, ทวีช่อง 7,9, mcot, NBT, ThaiPBS, TNN, sondhitalk, thestandard)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย ยังไม่มีการปรับลดระดับเตือนภัยโควิดเนื่องจากเพิ่งมีการประกาศเมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา เป็นการเตือนภัยระดับ 4 การจะประกาศลดระดับเหลือ 3 ต้องใช้เวลาในการพิจารณาให้รอบด้าน สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อในปัจจุบันถือว่าเบาใจได้ในระดับหนึ่ง จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อทรงตัวมาประมาณ 10 วัน ทาง ศบค.เตรียมปรับลดระดับสีจังหวัดในวันพรุ่งนี้ และฟื้นฟูระบบ Test & Go ให้กลับมาในเดือน ก.พ. โดยมาตรการที่เพิ่ม คือ การกำหนดให้นักท่องเที่ยวซื้อประกันสุขภาพให้ครอบคลุมป่วยไม่มีอาการ ลดกักตัวเสี่ยงสูงจากเดิมกักตัว 14 วัน เหลือกักตัว 7 วัน และอีก 3 วันเฝ้าระวังตัวเอง

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากที่เคยกล่าวถึง 3 ฉากทัศน์ทิศทางการระบาดช่วงก่อนหน้านี้ ได้ลงมาแต่ที่สี่สัปดาห์และขณะนี้เริ่มจะเข้าไประยะสั้นสีเขียว สอดคล้องกับ รมว.สธ.ได้ให้นโยบายไว้ว่า จะต้องเริ่มผ่อนคลายให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ปกติ โดยวันที่ 20 ม.ค. มีการประชุม ศบค. ทาง สธ.จะเสนอการปรับสีของพื้นที่ มาตรการเข้าประเทศผ่านระบบ Test & go ส่วนการตรวจ ATK เป็นมาตรการเฝ้าระวังในผู้ที่สงสัยอาการตนเอง ย้ำว่าไม่เคยบังคับให้ตรวจ ATK แต่เป็นคำแนะนำเพื่อใช้คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง สธ. ไม่เคยบังคับให้ นร. ตรวจ ATK เป็นประจำ ยกเว้นในกรณีสัมผัสกลุ่มเสี่ยง

- พล.อ.สุพจน์ มาลาภิรมย์ เลขาธิการ สมช. กล่าวถึงการพิจารณาใช้ระบบ Test & Go และการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีความจำเป็นต้องขยายออกไป อาจต้องใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ส่วนกรณีกลุ่มผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเรียกร้องให้ สธ.ยกเลิกการตรวจ ATK และการบังคับสวมใส่หน้ากากใน รร.นั้น อยากให้เข้าใจว่ารัฐบาลเอาใจใส่สุขภาพประชาชนและระบบสาธารณสุข หากเกิดปัญหาจะโกลาหลมาก

#### 2. วัคซีนโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก., ประชาชาติ, ทวีช่อง 3,7,9, mcot, ThaiPBS, TNN, NBT)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวถึงวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ล็อตแรกจะมาถึงไทยในวันที่ 26 ก.พ. จำนวน 3 ล้านโดสจาก 10 ล้านโดส และเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพโดยกรมวิทย์ฯ อีกราว 2-3 วัน จากนั้นจะเริ่มกระจายวัคซีนออกไป โดยจะเริ่มฉีดในกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ก่อน นอกจากนี้ ร่วมกับ ศธ. ในการใช้ รร.เป็นฐานการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม หากผู้ปกครองสามารถนำเด็กมาฉีดวัคซีนได้ก็จะยิ่งดี โดยจะพิจารณาจุดสถานที่ให้บริการอื่นตามรพ.ต่าง ๆ และสถานีกางบางอีกด้วย

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนในเด็ก 5-11ปี จะเริ่มในวันที่ 31 ม.ค. โดยวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กจะมีขนาด 1 ขวด บรรจุ 1.3 มิลลิลิตร และเมื่อผสมกับน้ำเกลือจะมีขนาด 2.6 มิลลิลิตร ทำให้วัคซีน 1 ขวดฉีดให้กับเด็กได้ถึง 10 คน คนละ 0.2 มิลลิลิตร และบริษัทฯ ได้พัฒนาให้วัคซีนเก็บรักษาได้นานหลังผสมน้ำเกลือในอุณหภูมิ 2-8 °C เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ จากเดิม 4 สัปดาห์

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยแนวทางการฉีดเข็มที่ 4 ให้กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข คนทำงานด้าน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หน้า และกลุ่มเสียง 608 ที่รับเข็มที่ 3 ครบ 3 เดือนให้ติดต่อรับเข็มที่ 4 เพื่อกระตุ้นภูมิฯ ส่วนประชาชนทั่วไป ขอให้รอการประกาศจาก สธ. อีกครั้ง</p> <p><b>3. มาตรการเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลสำคัญ และการเปิดเรียน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวอิศรา, INN, NBT, ntiontv, newtv, thailandplus, thejournalistclub, infoquest)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ทุกภาคส่วนยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิด เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการแพร่ระบาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่มของญาติพี่น้องช่วงเทศกาลตรุษจีน และกลุ่มนักเรียนที่จะมีการเปิดเรียนแบบ On-Site จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ในช่วงของการกลับมาดำเนินชีวิตในสังคม ทั้งในเรื่องของเทศกาลวันสำคัญต่างๆ หรือการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน On-site เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคน ทุกที่ ทุกโอกาสและทุกเทศกาล</li> <li>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงมาตรการป้องกันโควิด 19 ในช่วงเทศกาลตรุษจีนว่ากลุ่มเสียงที่ต้องเฝ้าระวังจากโควิด 19 ในเทศกาลตรุษจีน ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA นอกจากนี้ การจ่ายให้วางแผนก่อนซื้อ เลือกซื้อจากร้านค้าที่ให้บริการออนไลน์ การไหว้ครอบครัวญาติผู้ใหญ่ให้สะอาด จัดสถานที่ไหว้ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การเที่ยวหรือการไปศาสนสถาน ให้พกพาอุปกรณ์ป้องกันหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยเสมอ</li> <li>- นพ.สรวิศ ุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เผย ขณะนี้ ศบค.ชุดเล็กอนุมัติให้เด็กกลับมาเรียนใน รร. ได้เกือบทุกพื้นที่แล้ว รวมถึงเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อพบการติดเชื้อ</li> </ul> <p><b>4. Long Covid</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์แนวหน้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.ธิตติ แสงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงยาแผนไทยที่เราใช้รักษาอาการ Long Covid มีหลายสูตรมาก ผู้ป่วยควรได้รับการวินิจฉัยอาการจากแพทย์แผนไทยก่อน แนะนำให้เข้ารับคำปรึกษาที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน และ รพ.อำเภอในทุกจังหวัด ซึ่งขณะนี้เตรียมพัฒนาให้ผู้ป่วยปรึกษาในระบบออนไลน์ ผ่านไลน์ Line OA @หมอแผนไทยสู้ภัยโควิด โดยจะจัดส่งยาไปให้ที่บ้าน</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ, สำนักข่าวอิศรา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โภสตร์ว่า Long Covid ส่วนใหญ่นั้นเวลาของอาการที่ยังตกค้างอยู่หลังการติดเชื้อมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป ดังนั้นยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่าผู้ติดเชื้อโอมิครอนจะมี Long Covid มากน้อยเพียงใด โดยส่วนตัวคิดว่า Long Covid จากสายพันธุ์โอมิครอนน่าจะพบน้อยกว่าเดลตาแน่นอน ดูจากผู้ติดเชื้อโอมิครอนมีอาการรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เดลตา</li> </ul> <p><b>5. ร้านอาหารกึ่งผับเป็นคลัสเตอร์ที่แพร่เชื้อมากที่สุด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย สถานบันเทิงกึ่งผับที่เปิดเป็นร้านอาหารมีการระบาดหลายคลัสเตอร์ สธ. รายงานปัจจัยติดเชื้อที่สำคัญคือเรื่องสภาพแวดล้อม ไม่จัดการระบบระบายอากาศ ไม่จำกัดเวลานั่งรับประทานอาหารในร้าน ไม่เว้นระยะห่างไม่จำกัดผู้ใช้บริการ รวมถึงยังพบไม่มีการคัดกรองความเสี่ยงของผู้ให้บริการ ผากประชาชนและผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลเพื่อตัดสินใจในการเข้าใช้บริการ</li> </ul> <p><b>6. คลัสเตอร์และการระบาด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน, โพสต์ทูเดย์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นครราชสีมา คลัสเตอร์ตะวันตกติดเชื้อแล้ว 119 ราย และเกิดคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มจากงานศพ โรงเรียน เครื่องญาติ งานวันเกิด และโรงงาน/ ชลบุรี ติดโควิดเพิ่ม 445 ราย จากสถานที่ทำงานและครอบครัว</li> </ul>	
<p><b>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เตรียมหาแนวทางเสนอรัฐ เปลี่ยนเงื่อนไขนักท่องเที่ยวจาก Test &amp; Go เป็น Sand Box หลังพบอัตราการระบาดโควิด 19 สูงต่อเนื่อง พร้อมเสนอ จ.ชลบุรี จัดทำ Command Center เพื่อยกระดับการประสานงานเครือข่ายในการติดตามนักท่องเที่ยวระหว่างพำนักในไทย</li> </ul>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>กัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ตอบประเด็นการถอดชื่อกัญชา ออกจากการเป็นยาเสพติดว่า ยส.5 ถอดกัญชาออกจากยาเสพติด ต้องผ่าน คกก.ยาเสพติดพิจารณา แต่ สธ. ดันเต็มที่แล้ว ด้านนายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียน ภท. และรองประธาน กมธ. วิสามัญร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐสภา เผย 25 ม.ค. บอร์ด ป.ป.ส.ถก</li> </ul>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประกาศ สธ.ถอดกัญชาพืชมยาเสพติด หวังได้คลายล็อก ปลุกรักษาโรค ใช้ในครัวเรือน ขอให้หาทางออกร่วมกัน อย่าล้มโต๊ะ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยโพสต์ คอลัมน์ คันปากอยากเล่า</p> <p>- เสนอบทความ ปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่ขณะนี้คือ “กัญชายังเป็นยาเสพติดหรือไม่” เรื่องนี้มองผิวเผินอาจตีความได้ว่ากัญชาปลดล็อกแล้ว ต่อไปนี้ปลูกได้เสรี แต่ถ้าอ่านกฎหมายรู้ ดูกฎหมายเป็น ก็จะพบว่า กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตาม พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 มาตรา 8 ตราบใดที่ รองนายก.และ รรมว.สธ. “อนุทิน” โดยความเห็นชอบของ กกก.ป.ป.ส. ยังไม่ได้ออกประกาศฉบับใหม่มาบังคับใช้แทน ประกาศ สธ. เรื่องระบุนยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2563 กัญชาก็ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่อยู่ ถือเป็นเกมวัดใจนายอนุทินในฐานะ รรมว.สธ. ว่ามีความจริงใจที่จะผลักดันกัญชาเสรีตามที่หาเสียงไว้หรือไม่</p>	
<p><b>โรคสมองอักเสบ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, แนวหน้า, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, sanook, tnn, nationtv, pptvhd36, ch7, thailandplus, NEWTV)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยอาการคล้าย ‘ผีเข้า’ หรือโรคทางจิตเวช เป็นผลจากโรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกัน anti-NMDAR เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน มีอาการแสดงหลากหลายคล้ายโรคทางจิตเวชหรือเข้าใจว่าเป็นผลจากสิ่งเหนือธรรมชาติ ผู้ป่วยจะมีไข้ต่ำๆ ปวดเมื่อยตามร่างกายนำมาก่อน ร่วมกับอาการที่ทำให้เข้าใจผิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพจิต เช่น นอนไม่หลับ สับสน ก้าวร้าว หรือเชื่องซึม ประสาทหลอน เป็นต้น หากไม่ได้รับการตรวจรักษา ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เคี้ยวปาก แลบลิ้น มือและเท้าขยับไปมา หากไม่รักษาให้ทันช่วงที่อาการอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>	-
<p><b>เนื้องอกมะเร็ง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, js100, newtv, tnn, thebangkokinsight, nationtv, bangkokbiznews, thansettakij, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยเนื้องอกมะเร็งเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือก มีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ให้พลังงานต่ำ ไขมันน้อย แนะนำความสะดวกเนื้อให้ถูกวิธี เน้นปรุงสุกก่อนกิน เลี่ยงการปนเปื้อนของแบคทีเรียได้ ดังนั้น ช่วงที่เนื้อหมูมีราคาแพง อาจเลือกบริโภคอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนชนิดอื่น เช่น ปลา ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน และเพิ่มผัก ผลไม้หลากสี ต้มนึ่งเหมาะสมตามวัย เพื่อให้ได้รับอาหารครบหมู่</p>	-
<p><b>ฝุ่น PM2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์สำนักข่าวไทย</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและงดกิจกรรมในพื้นที่โล่ง โดยเฉพาะผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคสำคัญ ดังนี้ 1.กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 2.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ 3.กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 4.กลุ่มโรคตาอักเสบ อาจเกิดการเจ็บป่วยหรือมีผลต่อสุขภาพรุนแรงกว่าคนทั่วไป ควรสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น (N95) หรือหน้ากากที่มีแผ่นกรองคาร์บอนทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือเมื่อไปในพื้นที่ที่มีระดับฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน หากมีอาการไอ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ใจสั่น ระคายเคืองตา หรือหากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการรายวัน, thebangkokinsight, INN, mcot)</p> <p>- กรมควบคุมมลพิษ แจ้งเตือนภัย 18-20 ม.ค 65 ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เนื่องจากสภาพอากาศปิดและลมนิ่ง กทม.ยกแผนมาตรการป้องกันคุ้มครองระดับ 2 งดเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง จัดตั้งจุดตรวจรถควันดำ คุ้มครองการก่อสร้าง สามารถติดตามข้อมูลการรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันละ 3 รอบเวลา คือ 07.00 น. 12.00 น. และ 15.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปฯ Air4Thai และ AirBKK</p>	-
<p><b>บุกหลายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเดือน 2 แห่ง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, PPTVHD36, Nation, CH7HD)</p> <p>-พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ ผกก.4 บก.ปคบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสบส. สำนักงานเขตลาดกระบัง, เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิเส้นด้าย ตรวจค้นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเดือน 2 แห่ง จุดแรกพบผู้สูงอายุ 20 ราย บางรายนอนอยู่บนเตียงท่ามกลางซากขยะเป็นจำนวนมาก ในห้องที่ทรุดโทรม ไร้มาตรฐานและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากการตรวจสอบไม่มีเอกสารประกอบกิจการสถานพยาบาล รวมทั้งบุคคลต่างด้าว 4 ราย ไม่มีเอกสารการเดินทางเข้าประเทศ และเอกสารทำงาน ส่วนจุดที่สองเป็นอาคารสูง 2 ชั้น ลักษณะคล้ายห้องเช่า แบ่งเป็น 12 ห้องย่อย มีผู้สูงอายุ 21 ราย เป็นผู้ป่วยติดเตียงและถูกล่อลวง 1 ราย เจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ดูแลสถานที่ทั้ง 3 ราย และเจ้าหน้าที่กรม สบส. ตรวจเชื้อโควิดด้วยวิธี ATK แก่ผู้สูงอายุทั้งหมด พร้อมแนะนำลูกหลานต้องดูสถานที่จริงและตรวจสอบก่อนที่จะส่งบุคลากรเข้ามาใช้บริการ หากพบไม่ได้มาตรฐาน ขอให้แจ้ง สบส.ตรวจสอบต่อไป</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>อย. เตือนเครื่องดื่มสมุนไพรพวยาสเตียรอยด์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-อย.เตือนผู้บริโภค อย่าซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรพวยาสเตียรอยด์ สินค้าโฆษณาชวนเชื่ออย่าเชื่อรักษาอาการปวดเข่า แล้วมีอาการหน้ากลมคล้ายพระจันทร์ ผลการตรวจวิเคราะห์พบการปลอมปนพวยาสเตียรอยด์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ จนถึงเสียชีวิตได้ ย้ำ!! ผลิตภัณฑ์อาหารไม่สามารถโฆษณาในการบำบัด บรรเทา รักษาโรค หากผู้บริโภคมีอาการเจ็บป่วยหรือผิดปกติในร่างกาย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง กรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย แจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ สสจ.ทั่วประเทศ</p>	-
<p><b>กกร. ไฟเขียวควบคุมเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยพีบีเอส, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ)</p> <p>-นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายฯ และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกร.ไฟเขียวดันไก่-เนื้อไก่ เป็นสินค้าควบคุม คุมเข้มผู้เลี้ยงรายใหญ่ โรงฆ่าและ แจ็งสดอก ต้นทุนรายเดือน และมีมติให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์กำหนดมาตรการให้การปรับราคาต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายใน รวมทั้งสั่งห้ามขึ้นราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็ดขาด เพราะยังไม่มีเหตุผลที่สมควร นอกจากนี้ ยังมีมติให้ต่ออายุสินค้าควบคุม 4 รายการ ได้แก่ หน้ากากอนามัย, ใยสังเคราะห์ เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย, ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัย, เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก ต่ออีก 1 ปี</p>	-
<p><b>สาวแพ้อาหาร ติดใจคำพูดแพทย์ เตียงเต็ม มีระเบียงจะนอนมัย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์อีจัน</p> <p>-เพจอีจัน เผยว่า พี่สาวแอดมินเพจอีจันเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้เสียความรู้สึก ความว่า มีอาการอาหารเป็นพิษ ทั้งปวดท้อง อาเจียน ตัดสินใจไปหาหมอ รพ.ใกล้บ้าน เพราะกลัวช็อก เข้าห้องตรวจไม่ถึง 5 นาที หมอถามอาการพอกปกติทั่วไป และบอกว่าตอนนี้เตียงเต็ม ถ้าจะนอนก็มีแต่ระเบียงที่ว่างจะนอนมัย เข้าใจว่าหมออาจเหนื่อย อาจรับอารมณ์คนไข้มาหลายคน แต่ต้องควบคุมคำพูดและสติให้ได้มากกว่านี้ หวังไปไปฟังหมอ ไม่คิดว่าจะได้ยินประโยคเจ็บๆ กับได้ยาพาราโมกีนแค่นั้น</p>	-
<p><b>ชิมเถื่อนโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>-นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา นำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นจนท.ดีเอสไอ หลอกให้โอนเงิน กรณีพัวพันคดีฟอกเงิน เข้าพบ นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมียวศ์ อธิบดีดีเอสไอ เพื่อขอให้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์และเส้นทางการเงิน พบการหลอกลวงมาจากชื่อของออนไลน์ ใช้บัญชีเฟซบุ๊กหรือดูไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก จากนั้นจึงเข้าไปล้วงข้อมูล ดีเอสไอ สืบสวนพบมีการนำชิมมือถือเถื่อนที่ใช้ชื่อบุคคลอื่นลงทะเบียนกว่า 100,000 หมายเลข ประสานกับ กสทช. และสมาคมธนาคารไทยให้ช่วยตรวจสอบต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ch7, sanook)</p> <p>-นายสุพัฒน์ โล้วชรินทร์ นักแสดงและนักเขียนบท เข้าพบ รมว.ดีเอสไอ ร้องเรียนกรณีบิดาถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นพนักงานบ.ประกันภัย หลอกให้โอนเงินรวม 1.35 ล้านบาท ขณะนี้ ดีเอสไอพร้อมทั้ง สตช. ปอท. และ สอท. เร่งรัดตามคดีและตามเงินมาคืนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะบัญชีม้า หรือบัญชีที่ถูกนำมาใช้หลอกลวง กำลังหาแนวทางร่วมกับ ธปท. เพื่ออายัดบัญชี และฝากเตือนปชช.อย่าหลงเชื่อ จนท.รัฐจะไม่โทรศัพท์ไปหาปชช.เพื่อให้โอนเงินให้ตรวจสอบเด็ดขาด</p>	-